

HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ), đến nay, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tổng hợp, thẩm định hồ sơ, thực hiện các bước quy trình và xin ý kiến của các cơ quan liên quan theo đúng quy định. Theo kết quả thẩm định, đã có 130 tập thể, cá nhân trong ngành Giáo dục và Đào tạo, 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh và 1 cá nhân có quá trình cống hiến trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đủ điều kiện để nghị khen thưởng. Với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân, qua đó xem xét, đánh giá từng trường hợp, thống nhất ý kiến phong tặng và đề nghị tặng thưởng cho các trường hợp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất với đề xuất của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục rà soát, đối chiếu, thẩm định các trường hợp theo đúng quy định; đồng thời, đề nghị công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới cần tiếp tục bám sát kế hoạch thi đua của tỉnh để phát hiện và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã bỏ phiếu thông qua danh sách đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

theo phương châm "4 tại chỗ"; triển khai công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm hiệu quả, an toàn và đẩy nhanh tiến độ theo quy định. Đối với các trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 tại thị trấn Diêm Điền, tiếp tục có biện pháp xét nghiệm sàng lọc, thực hiện phòng, chống dịch theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã kiểm tra chốt kiểm soát dịch tại khu vực ngõ số 9, tổ dân phố số 2, thị trấn Diêm Điền (nơi đang thực hiện khoanh vùng, cách ly y tế), chốt kiểm soát dịch cầu sông Hóa, hộ dân có trường hợp F2 đang cách ly tại nhà trên địa bàn xã Thụy Quỳnh. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí đề nghị huyện Thái Thụy có phương án bảo vệ an toàn các chốt kiểm soát dịch khi có mưa bão; lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch tiếp tục thực hiện nghiêm túc, không để lọt bất cứ trường hợp nào có nguy cơ lây lan dịch vào địa bàn.

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Tính đến ngày 8/9, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 23,5 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 13.937 bệnh nhân. Hiện 325.647/563.676 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 8/9, không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới.

Toàn tỉnh hiện có 45 trường hợp F1 và 136 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 1.074 mẫu, trong đó 9 mẫu của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (1 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, 2 mẫu âm tính, 6 mẫu không xác định kết quả); 84 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 981 mẫu của trường hợp nguy cơ và sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/8 đến nay là 5.835 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 5.699 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 12 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị. Tại các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 2 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.683 trường hợp, trong đó 1.582 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 101 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính riêng ngày 8/9, Thái Bình đã thực hiện tiêm 15.149 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THU HOÀI

Chủ động tiêu úng và ứng phó với bão số 5



Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) chăm sóc rau màu sau ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài.



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền giúp ngư dân neo đậu phương tiện tại cảng cá Tân Sơn.

* Do ảnh hưởng của rãnh thấp, từ ngày 7/9 đến 7 giờ ngày 9/9 trên địa bàn tỉnh có mưa trên diện rộng, trong đó mưa lớn tập trung tại thành phố Thái Bình và các huyện phía Nam. Lượng mưa đo được đến 7 giờ ngày 9/9 tại thành phố Thái Bình là 242mm.

Tuy chưa xảy ra úng nhưng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến gần 200ha lúa nước ngập đến đòng, tập trung tại các huyện: Kiến Xương, Vũ Thư; khoảng 250ha rau màu bị ảnh hưởng, trong đó có 3ha cá rô mới trồng tại huyện Hưng Hà bị thiệt hại.

Ngành Nông nghiệp chỉ đạo hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình tập trung đống các cống tưới, mở các cống tiêu, hạ thấp tối đa mực nước trên toàn hệ thống phòng, chống ngập úng; trường hợp tiếp tục có mưa lớn sẽ vận hành một số trạm bơm tiêu.

* Đến ngày 8/9, toàn tỉnh có gần 40.000ha lúa mùa đã trở bông, bằng 52% diện tích lúa gieo cấy. Thời tiết những ngày qua liên tục có mưa to, ẩm độ trong ruộng cao, ảnh hưởng tới quá trình thụ phấn của cây lúa, đây cũng là điều kiện phù hợp cho bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại.

Nếu lúa bị đổ, sau mưa tìm mọi biện pháp để tháo rút nước trong ruộng, để bông lúa không bị ngập sâu trong nước; tiến hành dựng cây, buộc túm theo chiều nghiêng của cây lúa, tuyệt đối không dựng ngược lại phía sau sẽ làm gãy gốc lúa.

Trong điều kiện thời tiết như hiện nay cần kết hợp phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông và chống đen lép hạt khi lúa trở. Đặc biệt, trên các chân ruộng trũng hấu, ruộng cấy một số giống lúa mẫn cảm, để nhiệm vụ bệnh như BC15, TBR225, nếp... nhất thiết phải phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần (lần 1 khi lúa thấp tho trở, lần 2 khi lúa trở thoát hoàn toàn).

* Trong hai ngày 8 - 9/9, trên địa bàn thành phố Thái Bình có mưa lớn trên diện rộng, kéo dài, gây ngập nhiều tuyến phố, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là đúng vào giờ đưa đón học sinh nên một số tuyến

phê duyệt để xử lý khi có tình huống xảy ra. Đối với công trình đang thi công chủ động chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện triển khai thi công theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ công tác kiểm tra, hộ đê.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã yêu cầu Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các đơn vị tổ chức khơi thông dòng chảy, tạo rãnh tiêu nước trong đống, vớt bèo bống, giải phóng đống đó, vó bè trên các trục sông, các đầu cống tiêu, bảo đảm cho 100% diện tích lúa mùa và cây màu.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị phối hợp với UBND các phường tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước đô thị.

Theo dự báo, trên địa bàn thành phố Thái Bình vẫn còn mưa vừa, mưa to, cảnh báo xảy ra ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và giao thông đi lại của người dân.

* Trong hai ngày 8 - 9/9, trên địa bàn huyện Thái Thụy có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa ước tính trên 100mm. Tuy chưa gây ngập úng lúa mùa, hoa màu, nhưng sản của các địa phương như theo dự báo những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn xảy ra. Vì vậy, huyện Thái Thụy chỉ đạo Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện, HTX SXKD DNNN các xã, thị trấn chủ động hạ thấp mực nước đê trong đồng, chống hộ nuôi trồng kiểm tra, gia cố lại bờ ao, có biện pháp bảo vệ tránh hiện tượng sạt, lở bờ ao gây thất thoát đối tượng nuôi làm thiệt hại kinh tế; thường xuyên theo dõi sự thay đổi môi trường nước trong ao để điều chỉnh kịp thời bằng hóa chất, vôi bột, chế phẩm sinh học...

Đối với nuôi trồng thủy sản, đơn đốc hộ nuôi trồng kiểm tra, gia cố lại bờ ao, có biện pháp bảo vệ tránh hiện tượng sạt, lở bờ ao gây thất thoát đối tượng nuôi làm thiệt hại kinh tế; thường xuyên theo dõi sự thay đổi môi trường nước trong ao để điều chỉnh kịp thời bằng hóa chất, vôi bột, chế phẩm sinh học...

Ngòi ra, để bảo đảm an toàn công trình đê điều trước bão số 5, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các trường điểm, xung yếu, các cửa khẩu, băng kết qua đê, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện theo phương án đã

phê duyệt để xử lý khi có tình huống xảy ra. Đối với công trình đang thi công chủ động chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện triển khai thi công theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ công tác kiểm tra, hộ đê.

* Theo báo cáo của huyện Tiên Hải, sau mưa lớn sản xuất nông nghiệp không bị thiệt hại nhiều, tuy nhiên một số diện tích rau màu hè thu ở các địa phương bị ngập cục bộ, diện tích nuôi trồng thủy sản nuôi trùn bở ao. Để bảo đảm sản xuất, huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền đến nông dân rà soát khơi thông dòng chảy, xả đường thoát nước mặt ruộng và xung quanh ruộng rau màu để tiêu nước, không để nước ngập gốc cây và đọng trên mặt ruộng tránh tình trạng mưa xuống, nắng lên làm thối rữa, héo cây.

Đối với diện tích nuôi trồng thủy sản sau mưa lớn nhiệt độ thay đổi thất thường liên tục, lượng oxy trong nước giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát tán và lây lan, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và phát triển của đối tượng nuôi. Do đó, người nuôi phải chú ý theo dõi và bổ sung oxy hợp lý bằng quạt nước, giúp tránh phân tầng nước trong ao nuôi. Thường xuyên kiểm tra môi trường nước và tình trạng của giống thủy sản các loại để có biện pháp xử lý kịp thời.

* Những ngày qua, mưa lớn đã làm 500ha lúa bị ngập từ 1/2 đến 2/3 thân cây và 67ha cây rau màu bị ngập rãnh, đập nát. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để bảo vệ lúa và hoa màu, UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các địa phương, Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi đóng tắt cả cống tưới, mở các cống tiêu, tiêu triệt để nước đê trong hệ thống sông trực, nhất là các khu vực trũng, thấp. Huy động lực lượng giải tỏa vi phạm hàng lang công trình thủy lợi, trực vớt đống đó, vó bè, bèo bống, khơi thông dòng chảy trên các sông trục, kênh mương nội đồng. Chủ động kiểm tra, vận hành thí máy, thiết bị điện tại các trạm bơm tiêu úng. Bố trí lực lượng công nhân vận hành, phân công cán bộ kỹ thuật

thường xuyên túc trực tại các công trình trạm bơm, cống đập để kiểm tra, theo dõi, phục vụ kịp thời công tác tiêu úng.

* Trên địa bàn huyện Vũ Thư có mưa lớn kéo dài từ ngày 8/9 đến sáng ngày 9/9 gây ngập úng một số diện tích sản xuất nông nghiệp. Qua kiểm tra, đánh giá, đến 12 giờ ngày 9/9 toàn huyện có 650ha lúa bị ngập đòng, 285ha rau màu bị ngập úng. Huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn chủ mưu thu hoạch và rau màu trong đồng mới gieo trồng bị ngập đến mặt ruộng, 5ha ao bị ngập bờ.

Trong ngày 9/9, huyện Vũ Thư đã mở 100% cống tiêu để tiêu nước qua đê, rút nước trong hệ thống, việc tiêu nước diễn ra thuận lợi. Các địa phương huy động nhân lực giải tỏa kịp thời dòng chảy để đẩy nhanh tiến độ rút nước. Tùy thuộc diễn biến thời tiết tiếp theo, Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện sẽ vận hành linh hoạt các công trình, trạm bơm, cống đập để thực hiện các giải pháp tiêu úng hợp lý, bảo đảm an toàn lúa, hoa màu, tài sản của nhân dân.

* Huyện Quỳnh Phụ hiện có trên 11.000ha lúa mùa đang trong giai đoạn trở bông và trên 800ha rau màu. Để chủ động ứng phó bão Conson và mưa lớn, huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn, các ngành liên quan bảo đảm an toàn các công trình đê điều, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão và úng lụt. Các địa phương thường xuyên kiểm tra hệ thống sông trực, các trạm bơm, giải phóng dòng chảy, chủ động điều tiết nước khi có mưa lớn xảy ra. Trong hai ngày 8 - 9/9, do có mưa lớn kéo dài nên diện tích rau màu bị ảnh hưởng khoảng 150ha, tập trung ở các xã: Quỳnh Hải, Quỳnh Minh, Quỳnh Hồng, An Ấp, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hội. Các địa phương đã chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu úng kịp thời.

* Để chủ động ứng phó với bão số 5, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc kiểm tra hệ thống kho tàng, doanh trại, chuẩn bị lực

lượng, phương tiện, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng giúp dân sơ tán đến trú ẩn an toàn. Bộ CHQS tỉnh cũng đã thành lập các đoàn công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại cơ sở; thường xuyên liên lạc với các cơ quan chức năng, các ban, ngành để nắm chắc tình hình; phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đứng chân trên địa bàn tỉnh sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả do bão gây ra.

Sáng ngày 9/9, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đi kiểm tra tình hình và việc khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra. Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 9/9, gió kèm theo mưa lớn đã làm sập toàn bộ hệ thống nhà bạt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu sông Hóa (Thái Thụy) và cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Trên 200m² nhà bạt khung thép cùng nhiều trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch của lực lượng liên ngành bị hư hại. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu bộ phận hậu cần và lực lượng quân sự các địa phương khẩn trương khắc phục sự cố, nhanh chóng ổn định tình hình, bảo đảm hậu cần, trang thiết bị phục vụ lực lượng liên ngành trước thời điểm bão số 5 đổ bộ.

* Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 1.164 tàu thuyền với 3.423 lao động trên biển.

Đến 10 giờ ngày 9/9, BĐBP tỉnh đã kêu gọi được 991 phương tiện/2.899 lao động vào vị trí neo đậu an toàn. Còn 21 phương tiện/205 lao động đang hoạt động trong vùng biển tỉnh khác, 152 phương tiện/319 lao động hoạt động ven biển Thái Bình đang vào bờ. 100% phương tiện đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm. Có 35 phương tiện tỉnh ngoài/142 lao động cùng 2 tàu vận tải nước ngoài/43 thuyền viên vào địa bàn tránh trú.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường lực lượng xuống địa bàn hai huyện Thái Thụy và Tiên Hải, tổ chức tuần tra trên các khu vực trọng điểm, tuyến đê xung yếu để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

NHOM PHÒNG VIEN

HƯNG HÀ
Siết chặt kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Hưng Hà giáp ranh với tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hà Nam nên lưu lượng người ra, vào địa bàn huyện rất đông. Trước tình hình trên, Công an huyện đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình". Đồng thời, tiếp tục siết chặt kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng nông cốt trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, thời gian qua, không kể ngày đêm, 14 thành viên tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an xã Tiến Đức thường xuyên tuần tra, kiểm soát các trường hợp đi, đến từ vùng dịch trở về địa phương; chốt trực tại điểm gác cầu Thái Hà để quản lý chặt chẽ người ra, vào địa bàn và những trường hợp có tình trốn chốt kiểm soát dịch. Trong đợt dịch thứ tư, Công an xã Tiến Đức đã phát hiện, xử lý hành chính 7 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch với tổng số tiền trên 38 triệu đồng. Thường ủy Bùi Trung Thành, Trưởng Công an xã Tiến Đức cho biết: Trước đây, khi chưa có tổ tuần tra mật phục tại gác cầu Thái Hà, các công dân từ vùng dịch về thường treo qua hàng rào trên thành cầu vào địa bàn, có trường hợp bám cột điện, mắc dây treo từ thành cầu xuống. Nhưng từ khi có tổ tuần tra, kiểm soát dịch Covid-19 của Công an

xã đã ngăn chặn kịp thời những trường hợp cố tình trốn chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà để vào địa bàn.

Đặc biệt, thực hiện Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND, ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an xã Tiến Đức đã thành lập các tổ đi kiểm tra, nhắc nhở và ký cam kết với từng hộ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, internet, mát-xa, xông hơi, cửa hàng ăn uống thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch... Ông Trần Hữu Thú, thôn Phú Vát, xã Tiến Đức cho biết: Qua tuyên truyền, vận động của Công an xã, gia đình chúng tôi chấp hành nghiêm các quy định



Lực lượng Công an huyện Hưng Hà thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà.

phòng, chống dịch. Nhất là khi có Công điện khẩn số 08 của UBND tỉnh, chúng tôi không tổ chức bán hàng ăn sáng, cũng không bán mang về nhằm bảo đảm an toàn cho gia đình và mọi người.

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, nhất là đợt dịch thứ tư này, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện

Hưng Hà luôn tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng ngày đêm bám trụ, túc trực tại các chốt kiểm soát dịch; thường xuyên kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp có tình vi phạm quy định trong phòng, chống dịch. Trung úy Trần Đức Bằng, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện

âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, xuất xứ nguồn gốc hàng hóa..., kiên quyết không giải quyết các trường hợp không chấp hành đúng quy định khi lưu thông. Đối với các trường hợp người và phương tiện bảo đảm các quy định khi lưu thông, các lực lượng sẽ hướng dẫn khai báo y tế theo quy định trước khi vào địa bàn.

Từ ngày 24/7 đến nay, lực lượng Công an huyện và công an các xã, thị trấn đã xử lý 147 trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch, phạt tiền trên 390 triệu đồng trong đó có 112 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 24 trường hợp trốn chốt kiểm soát dịch... Với quan điểm "Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và bị động", tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm bám sát địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, chung tay cùng cả hệ thống chính trị không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

THANH THUY